



บทที่ 435

ครุคำสอน กศน.

ข้าแต่พระเป็นเจ้า วันที่ 16 มิ.ย. 2021 ที่ผ่านมา เป็นวันครบ 6 เดือนเต็มในการเป็นครุคำสอนของลูก ซึ่งเป็นคุณมาแก่ หลานชาย 2 คน ซึ่งลูกถือว่าเป็นพระพรอย่างยิ่งแก่ลูกและครอบครัวเลยทีเดียว

วิธีและสไตล์การสอนของลูกจะแตกต่างหรือเหมือนกับครุคำสอนทั่วไปหรือไม่ ลูกไม่ทราบ แต่ลูกถามหลานๆ ทั้งสองว่าเมื่อใหม่ ทั้งคู่ตอบว่าไม่เบื่อครับ และทราบจากลูกสาว แม่ของเด็กทั้งสองว่าลูกชายเธอทั้งคู่ต่างกระตือรือร้นในการมาเรียน คำสอนกับคุณมาทุกสัปดาห์ แค่นี้ก็มีความสุขทะลุฟ้าแล้ว 😊

ลูกสอนตามสิ่งที่ลูกคิดว่าสำคัญที่สุดในการเป็นคริสตชน แล้วไล่ลงมาตามความสำคัญจากประสบการณ์ของลูก เริ่มต้นบทแรกเลยคือ สอนเกี่ยวกับพระเจ้า สนุกสนานพอสมควรกับคำถามต่างๆ ของหลานว่า God กับ Jesus คือองค์เดียวกัน ได้อย่างไร ต่อด้วย “การค้นหา” และ “การค้นพบ” พระเจ้า ลูกคิดว่านี่คือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการเป็นคริสตชนที่ดี ถ้าค้นพบพระเจ้าแล้ว เรื่องอื่นๆ ตามมาเอง

หลานๆ ได้เรียนรู้ถึง “วิธีสื่อ” กับพระเจ้า คือการสวดภาวนาและการอ่านพระคัมภีร์ เรามนุษย์สื่อกับพระเจ้าโดยการสวดภาวนา พระเจ้าทรงสื่อกับมนุษย์ผ่านพระวาจาในพระคัมภีร์ หลานๆ ตาโตเมื่อเห็นพระคัมภีร์หลายเล่มของคุณมาที่อ้วนจนต้องมีหนังสือถือทุกเล่ม 😊

ได้เรียนเกี่ยวกับศิลปะทั้ง 7 สนุกสนานกับการพยายามแปลชื่อศิลปะทั้ง 7 ทั้ง 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อมาได้เรียนเกี่ยวกับโมเสส โดยคุณมาให้หลานๆ ไปดูภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Prince of Egypt มาก่อนและให้หลานๆ มาเล่าให้คุณมาฟังก่อนคุณมาจะสอนให้เชิงพระคัมภีร์

ได้เรียนเกี่ยวกับความสำคัญของพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ การรับศีลมหาสนิทและความหมายของการรับศีลมหาสนิทนี้ เกี่ยวกับพระแม่มาเรีย และเกี่ยวกับการสวดภาวนา

คุณมาได้สอนให้หลานๆ ทราบถึงความแตกต่างระหว่างการสวดภาวนาและการสวดอธิษฐาน ว่าเรามนุษย์ทุกคนสามารถ “สื่อ” กับพระเจ้าได้ในทุกเรื่องด้วย “การอธิษฐาน” ส่วนการสวดภาวนาด้วยบทสวดต่างๆ นั้น เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า หลานๆ ตื่นเต้นที่ทราบว่าคุณมาของพวกเขามาเขียน “บทสวดของฉัน” ถวายแด่พระเจ้ามา 25 ปีแล้ว หลานถามว่า “เราเขียนบทสวดเองได้หรือครับ?”

และหลานๆ ตาโตด้วยความไม่เชื่อว่าคุณมาของพวกเขาสวดภาวนาวันละ 5 ครั้งเป็นประจำทุกวัน เข้าตื่นขึ้นมาก่อนลงไปรับประทานอาหารเช้า ต้องเข้าไปสวดภาวนาในห้องพระ ก่อนออกจากบ้านสวดภาวนาอีกครั้งสั้นๆ ให้แก่ทุกคนที่ลูกจะพบในวันนั้นและทุกวัน กลางคืนสวดสายประคำใช้เวลาประมาณ 1 ชม. โดยการเดินรอบสนาม ก่อนนอนเข้าห้องพระสวดอีกและก่อนขึ้นเตียง มีบทสวดถวายแด่พระเจ้าสั้นๆ อีก 1 บท หลานๆ สัญญาว่าจะขอสวดภาวนาก่อนนอน แต่ขอสวดเพียง 1 บท คือ บทวันทามารีย์ คุณมาโอเค 😊😊😊

ได้เรียนเกี่ยวกับบุคคลสำคัญๆ ในพระคัมภีร์ อับบราฮัม โนอาห์ กาคินและอาเบล ฯลฯ



คำถามที่ทำให้คุณมาต้องไปถามพระสงฆ์ที่เคารพก็มีหลายข้อ

- 1) ถ้าภูเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่ว สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีคืออะไร?
- 2) ถ้าอาดัมและเอวาเป็นมนุษย์คู่แรกของโลก มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ก็เพื่อน้องกันนะซี
- 3) ถ้าพระเจ้าประทับอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคน ก็แสดงว่ามีพระเจ้าหลายพันล้านองค์?
- 4) ตอนน้ำท่วมโลกและโนอาห์สร้างเรือ มีประชากรบนโลกนี้กี่คน? จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 😊 ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ

บทที่หลานๆ เข้าใจยากที่สุด คือความหมาย ความเหมือน และความแตกต่างของ 3 คำ Christian, Catholic, Protestant อธิบายเป็นข.ม.เลยทีเดียวนะ

ก่อนวันที่ 16 มิ.ย. หนึ่งสัปดาห์ ลูกบอกหลานๆ ว่าสัปดาห์หน้าคุณมาจะทดสอบนะว่าที่สอนพวกเขา มา เขาทั้งสองจำอะไรได้บ้าง หลานๆ คิดว่าคุณมาจะสอบแบบครูทั่วไป คุณมาบอกว่าไม่ใช่แบบนั้น ไม่มีการสอบตกแน่นอน และจะเป็นแบบ open book test คือให้เปิดสมุดที่พวกเขาจดมาทั้ง 6 เดือนในการตอบ หลานๆ ยิ้ม คุณมาเล่าให้ฟังว่าสัปดาห์ก่อน คุณมาได้เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และเป็นอาจารย์คนเดียวที่ให้นิสิตสอบโดยวิธี open book test หลานๆ บอก “รักคุณมา มากเลย อยากให้ครูทุกคนเป็นอย่างคุณมา” คุณมายิ้มอีก 😊

วิธีการสอนของคุณมา เวลาที่สอนจะไม่ให้หลานจด หลานงง บอกว่าตอนเรียนกับครูสอนคำสอนคนเดิม มีแต่ให้จดแล้วก็ให้ท่อง นี่เรียนกับคุณมาไม่ให้จด คุณมาบอก ไม่ใช่ไม่ให้จด แต่เวลาคุณมาสอน ให้มองตาคุณมา และพยายามฟังให้เข้าใจก่อน เมื่อเสร็จตอนหนึ่ง ก็จะให้จด หากฟังไปจดไป สมาธิก็จะหลุด จะฟังดีหรือจดดี และทุกชั่วโมงก่อนจบ คุณมาจะให้หลานๆ เขียนสรุปเป็น 5 ข้อว่าวันนี้ได้เรียนอะไรบ้าง 5 หัวข้อที่เป็นบทสรุปที่สำคัญที่สุดคืออะไร ในเวลาเดียวกัน คุณมาก็จดใส่สมุดถึงสิ่งที่สอนและการโต้ตอบของหลานในทุกชั่วโมงเสมือนหนึ่งเป็นไดอารี่แห่งความสุขและเป็นประสบการณ์ของการเป็นครูคำสอน กศน. ของตนเองด้วย 😊😊😊

วันที่ 16 มิ.ย. 2021 หลานๆ เตรียมตัวมาเต็มที่ คุณมาถามว่าไหนลองทวนให้ฟังซิ หกเดือนที่ผ่านมาได้เรียนอะไรกันบ้าง เพื่อไม่ให้แย่งกันตอบเพราะทั้งคู่พร้อมกันเต็มที่ คุณมาให้สลับกันรายงาน

ปรากฏว่าพอรายงานจบทั้งคู่ คุณมาปรบมือให้พลางบอกว่า คุณมาให้คะแนนเธอทั้งสองคนเต็ม 100% ดีมากทีเดียว หลานๆ ยิ้ม กระโดดกันใหญ่ตามประสาเด็กผู้ชายวัยนี้ คุณมาก็ยิ้มแก้มปริ เปี่ยมไปด้วยความสุขกับพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในบทบาสนี้

ถ้า การเป็นครูคำสอน กศน. ของลูกจะเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่พระองค์จะทรงมอบให้ลูกทำ?

ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เทอญ

“ท่านจะต้องพร่ำสอนบรรดาบุตรหลานของท่านด้วยถ้อยคำเหล่านี้” เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7

อาแมน

ลูกของพระ: อดคิดนะ
www.moving-themountain.com

